
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๕๔ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมหนองแหวน ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

............................................... 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล 
๑. นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง ประธานสภาฯ อุดม พนาพิทักษ์ทอง 
๒. นายแสวง จ าปา รองประธานสภาฯ แสวง จ าปา 
๓. นายอัจฉยะ ธ ารงทัศนีย์ สมาชิกสภาเทศบาล อัจฉยะ ธ ารงธัศนีย์ 
๔. นายวรญา พรไชยเดช สมาชิกสภาเทศบาล วรญา พรไชยเดช 
๕. นายสมพงษ์ วงค์ธรรม สมาชิกสภาเทศบาล สมพงษ์ วงค์ธรรม 
๖. นายธนทรัพย์ เกเย็น สมาชิกสภาเทศบาล ธนทรัพย์ เกเย็น 
๗. นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล สมศักดิ์ พรมมินทร์ 
๘. นายยศเชย ไชยเดช สมาชิกสภาเทศบาล ยศเชย ไชยเดช 
๙. นายสุค า วินัน สมาชิกสภาเทศบาล สุค า วินัน 
๑๐. นางจันทกานต์ น้อยหมอ สมาชิกสภาเทศบาล จันทกานต์ น้อยหมอ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑ นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม สมาชิกสภาเทศบาล -ลา-  
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง นายกเทศมนตรี ศิลาฤทธิ์ กวางทอง 
๒. นายอินทวน ชื่องาม รองนายกเทศมนตรี อินทวน ชื่องาม 
๓. นายณรงค์ศักดิ์ นราธรพิพัฒน์ รองนายกเทศมนตรี ณรงค์ศักดิ์ นราธรพิพัฒน์ 
๔. น.ส.ศิริลักษณ์ โสภา เลขานุการนายกฯ ศิริลักษณ์ โสภา 
๕. ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง ปลัดเทศบาลฯ กิตติชัย เจริญยิ่ง 
๖. นางดารินทร์ ตารินทร์ หน.ส านักปลัดฯ ดารินทร์ ตารินทร์ 
๗. นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์ หน.กองคลัง กุหลาบ ขาเลศักดิ์ 
๘. นางสาวณัฐดา จับใจนาย รก.กองการศึกษาฯ ณัฐดา จับใจนาย 
๙. ว่าที ่พ.ต.เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม หัวหน้ากองช่าง เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม 
๑๐. นายเอี่ยม บริบูรณ ์ ผอ.โรงเรียนบ้านป่าเหมือด เอ่ียม บริบูรณ ์
๑๑. นายแสวง แสนยี่ กรรมการวัฒนธรรม แสวง แสนยี่ 
๑๒. นายค า ใจศรีวงค์ กรรมการวัฒนธรรม ค า ใจศรีวงค์ 
      
   /  ๑๓.  นางก๋อง... 



-๒- 
๑๓. นางก๋อง ใหม่วงค์ อสม.หมู่ ๙ ก๋อง ใหม่วงค์ 
๑๔. นางระมัย แก้วแสง อสม.หมู่ ๙ ระมัย แก้วแสง 
๑๕. ดต.ศรีทอน เวียงโอสถ หน.หน่วยบริการประชาชน

เวียงพางค า 
ศรีทอน เวียงโอสถ 

๑๖. นางสาวสุทธิภา วงศ์ยะสา รร.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ สุทธิภา วงศ์ยะสา 
๑๗. นางณัฐรัตน์ ชุ่มมงคล ครู กศน.ต าบลเวียงพางค า ณัฐรัตน์ ชุ่มมงคล 
๑๘. นางแสงทอง เทพวรรณ์ ประธาน อสม. ม.๕ แสงทอง เทพวรรณ์ 
๑๙. นายชาญยุทธ รุ่งทวีพิทยากุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ชาญยุทธ รุ่งทวีพิทยากุล 
๒๐. นางจารี โสภา ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ ๙ จารี โสภา 
๒๑. นายพัทธนเศรษภ์ ขันจินา เจ้าพนักงานธุรการ พัทธนเศรษภ์ ขันจินา 
๒๒. นางสาวชนัญชิตา หว่างเชื้อ ผู้ช่วย จนท.ธุรการ ชนัญชิตา หว่างเชื้อ 
 
ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.  
นางวรญา  พรไชยเดช - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม จะได้ด าเนินการ  
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญประธานสภาเทศบาลฯ  จุดธูปเทียนบูชา         

พระรัตนตรัยและขอเชิญรองประธานสภาเทศบาลฯ น าสวดมนต์ไหว้พระพร้อม ๆ กัน
กับผู้เข้าประชุม 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

-  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา เทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจ าปี         
                               พ.ศ.๒๕๕๓ เมื่อวั นที ่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ 
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง -  แจ้งให้เลขาสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมให้ที่ประชุมตามล าดับระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ                วาระ 
นางวรญา พรไชยเดช (- อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา-)  
เลขานุการสภาฯ  
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง   -  สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลฯ มีผู้ใดขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ                ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาไม่มีการแก้ไข   ดังนี้  

-  เห็นชอบ ๙ เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ -  เสียง  
- งดออกเสียง ๑ เสียง 

 
/  ระเบียบวาระท่ี ๓... 

 



-๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  ญัตติแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า 
    -ไม่มี-  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องด่วน  
    ๔.๑  ญัตติสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค าขอลาออกจากต าแหน่ง 
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายศิลาฤทธิ์  กวางทอง -  ด้วย   นายอภิวัฒน์ อัครพลเมธา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  เขต ๑    
นายกเทศมนตรีฯ ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า เนื่องจากไปประกอบธุรกิจ

ส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นไป และตามหนังสือ      
อ าเภอแม่สาย ที่ ชร ๐๐๓๗.๑๘/๓๘๒ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ อ าเภอแม่สาย   
แจ้งว่าจังหวัดเชียงรายแจ้งว่าได้ลงทะเบียนรับหนังสือลาออกแล้ว และการลาออก    
จากต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค าของ นายอภิวัฒน์ อัครพลเมธา      
จึงมีผลสมบูรณ์ เป็นการลาออกตามมาตรา ๑๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล      
พ.ศ.๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖     
จึงขอแจ้งให้เทศบาลต าบลเวียงพางค าทราบ   

มติที่ประชุม -  ทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  ญัตติข้อบัญญัติชั่วคราว  
    - ไม่มี -  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  กระทู้ถาม  
    - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา  

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๘  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว  
    - ไม่มี – 
 
 
 

/  ระเบียบวาระท่ี ๙... 
 
 
 



-๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๙  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่  
    ๙.๑ ญัตติการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๕๔ 
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  ขอแจ้งการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น 
ประธานสภาเทศบาลฯ  โดยการประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปี ๒๕๕๔  มาตรา ๒๔        

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖    
ใน ปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุม
สมัยประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด...” วรรคสี่ฯ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มี
ก าหนด ไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจาก       
ผู้ว่าราชการจังหวัด , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม         
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น       
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยน าความในข้อ ๑๑ มาใช้โดยอนุโลม และข้อ ๑๑ (๒) 
ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย   
แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนด           
วันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน  ขอเชิญสมาชิก   
สภาเทศบาลฯ เสนอครับ  

นางวรญา พรไชยเดช -  อยากน าเรียนเสนอว่าในปี ๒๕๕๕ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลได้หมด
สถานภาพการเป็นผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในวันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ.
๒๕๕๕ จะก าหนดสมัยและวันประชุมสามัญประจ าปีได้เลยหรือไม่  

นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  ขออาศัยอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
ประธานสภาเทศบาลฯ  พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑ (๒) ส าหรับเทศบาล  ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัย

สามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้
ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน  

นายแสวง  จ าปา -  อยากจะเสนอว่าควรให้มีการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไปเลย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ -   อยากจะเสนอว่าควรให้มีการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไปเลยเช่นกัน  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เนื่องจากเป็นหลักการที่กฎหมายได้ก าหนดไว้  
นายยศเชย ไชยเดช -  ขอเสนอว่าควรก าหนดจ านวนสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๕๕ จ านวน ๔ 

สมัย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ตามท่ีกฎหมายก าหนด  
 
 
 

/  นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง... 



-๕- 
 
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  การก าหนดระยะเวลาของสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๕๕ โดยการก าหนด 
ประธานสภาเทศบาลฯ จ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น  โดยการประชุมสมัยประชุม

ให้ก าหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปี ๒๕๕๕ มี
ก าหนดกี่วัน ขอความเห็นที่ประชุมสภาเทศบาลว่าจะก าหนดวันและเดือนใด  

นายยศเชย ไชยเดช  -  ขอเสนอว่าสมัยที่ ๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ มีก าหนด ๓๐ วัน , 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ มีก าหนด ๓๐ วัน , สมัยที่ ๓  

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ มีก าหนด ๓๐ วัน และสมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่
วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ มีก าหนด ๓๐ วัน  ส่วนการก าหนด                  
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๕๕ และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกมีก าหนดกี่วันนั้น ขอเสนอว่าจะในวันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์          
พ.ศ.๒๕๕๕ มีก าหนด ๓๐ วัน 

นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง -  ดังนั้นจึงขอสรุปการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๕๕ ดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
     

เรื่อง ที่ประชุมเห็นชอบ 
การก าหนดจ านวนสมัยประชุม 
สมัยสามัญประจ าป ี๒๕๕๕ 

จ านวน ๔ สมัย 

การก าหนดระยะเวลาของสมัยประชุม 
สมัยสามัญประจ าป ี๒๕๕๔ 
- ก าหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปี ๒๕๕๕ 
มีก าหนดกี่วัน 

สมัยที่ ๑ เริ่มตั้งแต่วันท่ี ๑ ก.พ. พ.ศ.๒๕๕๔ มีก าหนด ๓๐ วัน 
สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันท่ี ๑ พ.ค. พ.ศ.๒๕๕๔ มีก าหนด ๓๐ วัน 
สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่วันท่ี ๑ ส.ค. พ.ศ.๒๕๕๔ มีก าหนด ๓๐ วัน 
สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันท่ี ๑ พ.ย. พ.ศ.๒๕๕๕ มีก าหนด ๓๐ วัน 

การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี ๒๕๕๕ และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกมีก าหนด 
กี่วัน 

จะเริ่มในวันท่ี ๑ ก.พ. พ.ศ.๒๕๕๕ มีก าหนด ๓๐ วัน 

สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลฯ มีผู้ใดจะ มีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น
เพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย ขอมติที่ประชุมเรื่องการก าหนดจ านวนสมัยประชุม
สามัญประจ าปี ๒๕๕๔ 

 ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๔๕ และก าหนดวัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๕๕ ดังนี ้

- เห็นชอบ ๙ เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ -  เสียง  
- งดออกเสียง ๑ เสียง 

 
 

/  ๙.๒  ญัตติการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสะสม... 
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๙.๒ ญัตติการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสะสม เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก  
      สภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า (กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง) 

นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายศิลาฤทธิ์  กวางทอง -  ด้วย นายอภิวัฒน์ อัครพลเมธา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า เขต ๑        
นายกเทศมนตรีฯ ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า เนื่องจากไปประกอบธุรกิจ

ส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นไป  และนายกเทศมนตรี
ต าบลเวียงพางค า ได้รายงานขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตามหนังสือ
เทศบาลต าบลเวียงพางค า ที่ ชร ๕๔๖๐๑/๗๗ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ และ    
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้รับรายงานและลงทะเบียนรับหนังสือลาออกแล้ว ท าให้
การลาออกมีผลสมบูรณ์ ตามหนังสืออ าเภอแม่สาย ที่ ชร ๐๐๓๗.๑๘/๓๘๒ ลงวันที่     
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งการลาออก ท าให้ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลง 
จ าเป็นต้องจัดให้มีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงราย ได้มีมติก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลเวียงพางค า (แทนต าแหน่งที่ว่าง) ซึ่งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก      
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้ง ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่
วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งด ารงต าแหน่งครบวาระ  
หรือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง
เพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิก          
สภาท้องถิ่นจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  เพ่ือให้การเตรียมการเลือกตั้ง       
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า (แทนต าแหน่งที่ว่าง) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โดยส านักปลัดเทศบาล ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
จ านวน ๕ หน่วยเลือกตั้ง เป็นจ านวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ .-บาท ( -สองแสนบาทถ้วน -)       
ซึ่งในด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ ๔ ของเทศบาลต าบลเวียงพางค า ที่ได้ตั้งค่าใช้จ่าย      
ในการเลือกตั้งไว้จ านวน ๒๐,๐๐๐ .- บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) ของแผนงาน
บริหารงานทั่วไป ประเภทค่าใช้สอย หน้า ๔๕ ซึ่งไม่เพียงพอของค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง         
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๙  ข้อ ๑๑ กรณีท่ีจะต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 

/  ผู้บริหารท้องถิ่นใด... 
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ผู้บริหารท้องถิ่นใด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี       
หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี      
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งหมด เว้นแต่ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และข้อ ๑๒ ในกรณีที่องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นใดมีรายได้ไม่เพียงพอส าหรับใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามข้อ ๑๑               
ให้น าเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมาใช้เพื่อการนี้ หากไม่มีเงินสะสม
หรือมีแต่ไม่เพียงพอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจัดท ารายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย    
ในส่วนที่จ าเป็นและไม่เพียงพอในการเลือกตั้งเสน อกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอ       
ต่อคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น        
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗        
ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบ        
ของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น   
ภายใต้เงื่อนไข (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อน   
ของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดและตามส าเนาหนังสืออ าเภอแม่สาย ที่ ชร ๐๐๓๗.๑๘/๓๖๕๕           
เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยอ้างถึง ระเบียบข้อกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง ได้แก่
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕      
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  , ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพ่ิมเติม          
ถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๙  , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน          
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และหนังสืออ าเภอแม่สาย ที่ ชร ๐๐๓๗.๑๘/๓๖๕๕        
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓  ตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ศึกษาล่วงหน้า
แล้ว 

 
/นายอุดม  พนาพิทักษ์ทอง... 
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นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอเสนอแนะในประเด็นนี้  
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญสอบถามครับ   
นางวรญา  พรไชยเดช -ส าหรับการประมาณการค่าใช้จ่ายการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เวียงพางค า (กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง) จ านวน ๒๐๐,๐๐๐. -บาท ซึ่งการรับสมัคร        

ได้ก าหนดไว้ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และก าหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งขอสอบถามว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ , 
ค่าตอบแทนนายทะเบียนท้องถิ่นฯ และค่าตอบแทนนายทะเบียนอ าเภอฯ              
ที่ตั้งค่าตอบแทนฯ ให้จ านวน ๒ เดือนนั้น ทางเทศบาลต าบลเวียงพางค าได้จ่าย 
ค่าตอบแทนเต็มจ านวนทั้งสองเดือนหรือไม่ 

ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง -  ขอชี้แจงว่างบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ปลัดเทศบาลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ ๔ ของเทศบาลต าบลเวียงพางค า ที่ได้ตั้งค่าใช้จ่าย      

ในการเลือกตั้งไว้จ านวน ๒๐,๐๐๐ .- บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) ซึ่งไม่เพียงพอของ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๙  ข้อ ๑๑ กรณีท่ีจะต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นใด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งหมด เว้นแต่ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และข้อ ๑๒ ในกรณีที่      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีรายได้ไม่เพียงพอส าหรับใช้จ่ายในการเลือกตั้ง          
ตามข้อ ๑๑  ให้น าเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมาใช้เพื่อการนี้  ส าหรับ
รายจ่ายตามกฎหมายการเลือกตั้ง หมวดค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ      
ตามระเบียบการเลือกตั้งฯ  ค่าใช้จ่ายถึงแม้จะมีการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ห้าสิบห้าวัน
แต่ก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการฯ จ านวนสองเดือนเต็มตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลฯ มีผู้ใดจะมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานสภาเทศบาลฯ หรือไม่  ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายขอมติที่ประชุม เรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสะสมเพ่ือใช้จ่าย

เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า (กรณีแทนต าแหน่ง  
ที่ว่าง) จ านวน ๑๘๐,๐๐๐.-บาท      

ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๕๕  ดังนี ้
- เห็นชอบ ๙ เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ -  เสียง  
- งดออกเสียง ๑ เสียง 

/  ๙.๓  ญัตติการรายงานผลการปฏิบัติงาน... 



-๙- 
 
  ๙.๓  ญัตติการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของเทศบาลต าบล            

เวียงพางค า ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง         
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายศิลาฤทธิ์  กวางทอง  -  มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕   โดยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
นายกเทศมนตรีฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  “ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม

นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี”  และสอดคล้องตามนัย            
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระผมขอรายงาน    
ผลการใช้จ่ายเงินในห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓     
ตามเอกสารที่ได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว 

นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอเสนอแนะในประเด็นนี้  
ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญสอบถามครับ  ถ้าไม่มีขอพิจารณาในญัตติต่อไป 
ที่ประชุม -  รับทราบ 
 

๙.๔ ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงินงบประมาณเพ่ือการก าจัด  
      ขยะมูลฝอย 

นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายศิลาฤทธิ์  กวางทอง -  ตามญัตติการพิจารณาแนวทางด าเนินงานศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบล  
นายกเทศมนตรีฯ  แม่สายในกรณีท่ีเทศบาลต าบลแม่สาย ขอรับการยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ

วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของอ าเภอ      
แม่สาย ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงพางค า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔   
ครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ ประจ าปี ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ณ ห้องประชุม
หนองแหวน ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไข แนวทางการด าเนินงาน
ของศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม ดังนี้  

๑) ให้มีข้อความ “อบต.เวียงพางค า” ในฐานะเจ้าของพ้ืนที่เป็นแกนน าใน
การด าเนินงานร่วมกับเทศบาลต าบลแม่สาย ในฐานะหน่วยของงบประมาณ  

๒) ก่อนจะด าเนินงานในพื้นท่ีที่ดินที่เทศบาลจัดซื้อ หรือการเสนอขอ
งบประมาณท่ีจะด าเนินงานในโครงการ ให้มีการ 

 
 
 
 

/ ๒.๑  การสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน 



-๑๐- 
 
      ๒.๑ การสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน  
       - การน าชุมชนศึกษาดูงานศูนย์ก าจัดขยะต้นแบบ 

- การด าเนินการบ่อขยะเดิม แก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่น , แมลงวัน,  
น้ าเน่าเสีย ปรับภูมิทัศน์ 

       - การปรับปรุงบ่อขยะเดิมไม่ให้เกิดมลพิษในอนาคต 
      ๒.๒ การให้การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ี  
       - การจ้างแรงงาน, รายได้ 
       - การดูแลสุขภาพของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ 
       - การสนับสนุนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในเขตพ้ืนที่ 
      ๒.๓ ท้องถิ่น (ระหว่างเทศบาลต าบลแม่สาย และ อบต.เวียงพางค า)  
       - ให้มีคณะกรรมการในการบริหารจัดการร่วมกันของศูนย์ก าจัด 
      ขยะมูลฝอย  
       - ก าหนดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันก่อนด าเนินการในเรื่อง 

สัดส่วนรายได้ของท้องถิ่น 
- การให้การสนับสนุนครุภัณฑ์ในการก าจัด, เก็บขนที่จ าเป็น

ไว้รองรับปัญหาในอนาคต เช่น รถรับขนขยะ, ถังรองรับ และอ่ืน ๆ         
ที่จ าเป็น 

     ๓) ให้มีการจัดท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงพางค า  
กับเทศบาลต าบลแม่สาย โดยให้มีตัวแทนของประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบของ
โครงการได้มีส่วนร่วมในการเรียกร้องจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันและตามบันทึก
ข้อตกลง (MOU) เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 

และเม่ือวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เทศบาลต าบลแม่สายได้แจ้งให้ปลัด    
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้าส่วนการคลัง เข้าร่วม
ประชุม เพื่อรับฟังค าชี้แจงแนวทางการจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการ
ก าจัดขยะของแต่ละ อปท. ที่ทางเทศบาลต าบลแม่สายให้เอกชนเช่าบริหารจัดการ   
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูล
ฝอยตันละ ๒๙๕ บาท โดยปริมาณขยะของเทศบาลต าบลเวียงพางค า ที่น ามาก าจัด  
ศูนย์ขยะฯ ประมาณการไว้จ านวน ๖.๓๗ ตัน/วัน คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อวัน เป็นจ านวน
เงิน ๑,๘๗๙.๑๕ บาท รวม ๓๐ วัน เป็นเงิน ๕๖,๓๗๔.๕๐ บาท รวม ๑ ปี เป็นเงิน
ประมาณ ๖๗๔,๔๙๔ บาท ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายจะเป็นไปตามปริมาณของขยะที่เกิดขึ้นจริง
จากการชั่งน้ าหนัก ในการประชุม ได้แจ้งแนวทางจะมีการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ าเภอแม่สาย จึงให้องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง แจ้งผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือขอมติต่อสภาท้องถิ่นในการก าหนด
ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยในตันละ ๒๙๕ บาท ซึ่งทางเทศบาลต าบลแม่สาย    
 

/  จะได้มีหนังสือ... 



-๑๑- 
 

จะได้มีหนังสือแจ้งให้รับทราบในแนวทางเดียวกันต่อไป  ซึ่งเอกสารที่เกี่ยวข้องใน
ประเด็นนี้ได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว   

นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอเสนอแนะในประเด็นนี้  
ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญสอบถามครับ   
นายสมศักดิ์  พรมมินทร์ -  ส าหรับในประเด็นนี้เมื่อตั้งศูนย์ก าจัดขยะข้ึนมาแล้ว จะท ายังไงให้ชุมชนและท้องถิ่น  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ได้ เราจะมีประโยชน์อย่างไรกับการตั้งศูนย์ก าจัดขยะ ที่ผ่านมามีท้ังปัญหากลิ่นเหม็น

และแมลงต่าง ๆ มารบกวน แม้กระท่ังสภาพหนองสาธารณหนองแหวนยังมีผลกระทบ
และเปลี่ยนแปลงด้วย เมื่อย้อนไปดูบันทึกการประชุมสภาฯ ปี ๒๕๔๘ ตันแทนของ       
กรมทรัพยากรธรณีได้เข้าร่วมการประชุมฯ แจ้งว่าไม่มีปัญหาและผลกระทบต่อชุมชน 
แต่ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวก็เกิดขึ้นแล้ว เมื่อมีการเก็บค่าเก็บขยะและค่าก าจัดขยะ
บริเวณปากบ่อจ านวนเกือบหกแสนบาทต่อปี แล้วชาวเวียงพางค าจะได้รับประโยชน์
อย่างไร   ซึ่งน่าจะมีมาตรการเยียวยา หากเทศบาลต าบลเวียงพางค าต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในส่วนนี้แล้วจะพัฒนาด้านอ่ืนไม่ได้ ถ้าไม่มีการต่อรองจะท าให้อยู่ในภาวะที่ล าบาก         
เทศบาลต าบลเวียงพางค าเป็นเทศบาลที่ได้รับการยกฐานะข้ึนมาใหม่ ชาวบ้านมีความ
คาดหวังสูงในการพัฒนาด้านอื่น ๆ ถ้ารับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าก าจัดขยะ       
จะท าให้รับภาระด้านงบประมาณมากขึ้น 

นายสุค า วินัน   -   ในอดีตบริษัทรับเหมาก าจัดขยะฯ ได้รับประกันในเรื่องของกลิ่นขยะ แต่ปัจจุบัน  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ บริษัทฯ ดังกล่าวได้เลิกกิจการไปแล้ว ท าให้ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องกลิ่นและแมลงต่าง ๆ 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อชาวบ้านหมู่ที่ ๕ และหมู่ท่ี ๖ และเราจะมีทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้
อย่างไร 

นายศิลาฤทธิ์  กวางทอง  -  ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปริมาณขยะในเขตอ าเภอแม่สายนั้น ทต.แม่สาย มีปริมาณขยะ  
นายกเทศมนตรีฯ จ านวน ๒๑.๒๕ ตัน/วัน , ทต.เวียงพางค า มีปริมาณขยะ จ านวน ๖.๓๗ ตัน/วัน ,        

ทต.แม่สายมิตรภาพ มีปริมาณขยะ จ านวน๕.๐๐ ตัน/วัน , และท่ีอ่ืน ๆ รวมทั้งสิ้น 
๔๑.๑๗ ตัน/วัน ซึ่งในอนาคตจะมีโครงการลดปริมาณขยะ เช่นโครงการถุงใหญ่         
ใบเดียว , โครงการถนนลดถังขยะและธนาคารขยะ เป็นต้น และประเด็นที่ประชาชน   
จะได้อะไรจากการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะฯ นั้น ที่ผ่านมาเทศบาลต าบลแม่สาย         
ได้ช่วยเหลือในการเก็บขยะ หมู่ที่ ๑ และ ๒ ที่ทางเทศบาลต าบลเวียงพางค าเข้าไม่ถึง , 
พ้ืนที่บริเวณรอบบ่อขยะ ได้แก่หมู่ที่ ๕ และหมู่ท่ี ๖ ได้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้า         
แสงสว่าง , ติดตั้งระบบไฟฟ้าบริเวณซอย ๙ หมู่ที่ ๙ และทางเข้าสถานีขนส่งอ าเภอ    
แม่สาย และในบันทึกข้อตกลงในปี ๒๕๔๘ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงพางค า  
เป็นแกนน าร่วมกับเทศบาลต าบลแม่สายในการบริหารจัดการศูนย์ก าจัดขยะฯ         
แบบฝังกลบ เมื่อบริษัทเอกชนฯ เลิกกิจการไปแล้ว ท าให้เทศบาลต าบลแม่สาย          
ได้แบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจึงน าไปสู่การประชุมในวาระนี้ เพ่ือขออนุมัติ
สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงินงบประมาณเพ่ือการก าจัดขยะมูลฝอย  
ซึ่งในบันทึกข้อตกลงในปี ๒๕๔๘ ในบางข้อหรือบางประเด็นน่าจะตกลงหรือต่อรองกับ
ทางเทศบาลต าบลแม่สายได ้

/  นายสมศักดิ์ พรมมินทร์... 
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นายสมศักดิ์  พรมมินทร์ -  ขอสอบถามเพ่ิมเติมว่าบันทึกข้อตกลง (MOU) ได้ท าก่ีฉบับ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
นายศิลาฤทธิ์  กวางทอง  -  มีสองฉบับ ฉบับแรกท าร่วมกับเทศบาลต าบลแม่สาย สาระส าคัญได้แก่               
นายกเทศมนตรีฯ   ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงพางค าเป็นแกนน าร่วมกับเทศบาลต าบลแม่สายในการ  

บริหารจัดการศูนย์ก าจัดขยะ และฉบับที่สองท าร่วมกับบริษัทแพร็กม่าฯ สาระส าคัญ
ได้แก่จะขอก าจัดขยะโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ดังกล่าวได้เลิกกิจการไปแล้ว 
ท าให้บันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นอันยกเลิก 

นายเอี่ยม บริบูรณ์ - เมื่อในการประชุมสภาฯ เมื่อปี ๒๕๔๘ ผมเคยเสนอให้ก าจัดขยะด้วยวิธีเตาเผา ซึ่ง   
ผอ.รร.บ้านป่าเหมือด ดีกว่าการฝังกลบ แต่ไม่ได้รับการเสนอเนื่องจากต้องใช้งบประมาณที่สูง  และการท า

บันทึกข้อตกลงเป็นแค่ข้อตกลงเบื้องต้น ไม่ใช่สัญญา เมื่อมีปัญหาจะแก้ไขอย่างไร      
จึงอยากเสนอให้ทั้งเทศบาลต าบลเวียงพางค าและเทศบาลต าบลแม่สาย ขอให้         
เพ่ิมงบประมาณในด้านแก้ไขปัญหาการก าจัดขยะ ซึ่งระบบก าจัดขยะแบบฝังกลบเป็น
แค่การเบาบางในการแก้ปัญหาวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาคือการสร้างเตาเผาขยะขึ้นมา 

นางวรญา พรไชยเดช  - ถ้าศึกษาทั้งบันทึกการประชุมสภาฯ และบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เมื่อปี ๒๕๔๘      
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  แล้วจะให้เทศบาลต าบลเวียงพางค าเสียค่าปากบ่อขยะเกรงว่าจะกระทบต่อค่าใช้จ่าย  

ของเทศบาลฯ ซึ่งปัญหาดังกล่าวน่าจะตกลงกับทางเทศบาลต าบลแม่สายได้ จึงขอให้          
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันด้วย  

นายเอี่ยม บริบูรณ์ - ขอเสนอให้ท าเป็นรูปธรรม โดยการตกลงกับเทศบาลต าบลแม่สายในการแก้ปัญหา  
ผอ.รร.บ้านป่าเหมือด อย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีก าจัดขยะแบบใช้เตาเผาด้วยความร้อนสูง  ส าหรับในเรื่องการได้รับ

ประโยชน์จากการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะนั้น ขอชี้แจงว่าเรายังไม่ได้รับผลประโยชน์
อะไรเลย เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่เป็นระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานนั้น รัฐจ าเป็นต้องจ่าย
หรือสร้างให้อยู่แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นสวัสดิการ ดังนั้นเราไม่จ าเป็นต้องจ่ายค่าก าจัดขยะ
บริเวณปากบ่อ ซึ่งเราจ าเป็นต้องของดเว้นไว้ก่อนเบื้องต้น 

นายสุค า  วินัน -  อยากเสนอเพ่ิมเติมว่าการก าจัดขยะควรใช้รถอัดขยะให้เป็นก้อนแล้งฝังกลบเป็นแถว  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เทศบาลต าบลเวียงพางค าไปศึกษาดูงานมา ซึ่งน่าจะดีกว่าการฝังกลบแบบธรรมดา  
นายสมศักดิ์  พรมมินทร์ -  ตามท่ีเราเคยท าบันทึกข้อตกลงกับเทศบาลต าบลแม่สาย เราควรน าเรื่องนี้ไปหารือกับ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท้องถิ่นอ่ืน ๆ ในอ าเภอแม่สาย และขอเสนอว่าไม่ต้องเสียค่าก าจัดขยะบริเวณปากบ่อ   

และควรจัดเก็บภาษีโรงเรือน , ภาษีเก็บเก็บขนขยะและภาษีกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพเพ่ือใช้ในการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงพางค าในด้านอ่ืน ๆ  

ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง -  ในประเด็นที่ก าหนดราคา ๒๙๕ บาท/ตัน นั้น เทศบาลต าบลแม่สายได้นัดประชุม  
ปลัดเทศบาลฯ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้รองนายกฯ          

รองฯ อินทวน ชื่องาม ได้ประชุมแทน ขอให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่ได้ประชุมเรื่องนี้
ครั้งที่ผ่านมาที่เทศบาลต าบลแม่สาย ได้ชี้แจงรายละเอียด 

 
/  นายอินทวน... 
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นายอินทวน  ชื่องาม -  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เข้าร่วมประชุมที่เทศบาลต าบล    
รองนายกเทศมนตรีฯ แม่สาย ในที่ประชุมได้แจ้งว่าค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยในตันละ ๒๙๕ บาท นั้น 

ได้ราคามาจากบริษัทฯ ต่าง ๆ ที่เข้ามาประมูลในการก าจัดขยะแทนบริษัทเดิม           
ที่เลิกกิจการไปแล้ว โดยเลือกเอาบริษัทท่ีประมูลได้ต่ าสุดคือราคาที่ ๒๙๕ บาท/ตัน   
และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละที่ เสนอญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการก าหนดเงินงบประมาณเพ่ือการก าจัดขยะมูลฝอยเข้าสู่การพิจารณาในการประชุม
สภาฯ ของแต่ละท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าก าจัดขยะต่อไป 

ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง -  ซึ่งเรื่องนี้ทางเทศบาลต าบลแม่สายได้อ้างถึงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแบ่งกลุ่ม 
ปลัดเทศบาลฯ พ้ืนที่เพ่ือรองรับการจัดการขยะมูลฝอยอ าเภอแม่สาย ซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงราย เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ซึ่งหากท่ีประชุมมีประเด็นข้อสงสัยใดก็ควร
แจ้งให้เทศบาลต าบลแม่สายมาชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยในเรื่องนี้ในการประชุม   
สภาเทศบาลต าบลเวียงพางค าในครั้งต่อไป กรณีที่สภาเทศบาลฯ ยังมีข้อสังสัยในเรื่องนี้ 
ซึ่งอาจเลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมครั้งต่อไป ผมขอเสนอให้สภาเทศบาล        
ได้ท าการปรึกษาหารือกัน รวบรวมประเด็นข้อสงสัย โดยให้อาศัยการอนุโลมใช้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕       
การพิจารณาให้ที่ประชุมสภาเทศบาล เช่น กรรมการในการแปรญัตติเต็มสภาฯ โดยให้
ประชาชนที่ประชุมเป็นประธานคระกรรมการแปรญัตติ  

นายศิลาฤทธิ์  กวางทอง  -  จะได้ก าหนดนัดเทศบาลต าบลแม่สายมาชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้               
นายกเทศมนตรีฯ    ๑)  ค่าใช้จ่ายในอนาคต เช่น ค่าก าจัดขยะบริเวณปากบ่อ  

๒) ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตต่าง ๆ ที่ท้องถิ่นอ่ืนมาทิ้งขยะในพื้นที่ 
๓) การเยียวยาผลกระทบต่อชุมชน 

นายเอี่ยม บริบูรณ์ - ขอเพ่ิมประเด็นในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีก าจัดขยะแบบใช้เตาเผา 
ผอ.รร.บ้านป่าเหมือด  ด้วยความร้อนสูงแทนการฝังกลบ   
นายแสวง จ าปา   -   อยากให้ศึกษาเพ่ิมเติมว่าศูนย์ก าจัดขยะเครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ          
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  มีปัญหาอย่างไรหรือมีปัญหาภายในอย่างไรบ้าง  
นายสมศักดิ์  พรมมินทร์ -  อยากฝากประเด็นให้นายกเทศมนตรีฯ ถามเทศบาลแม่สายในเรื่องสิ่งแวดล้อมกับ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ชุมชนว่าเมื่อมีปัญหาจะแก้ไขอย่างไร เช่น ปัญหาเรื่องกลิ่นและฝุ่นละออง จะมีวิธีการ

ด าเนินการอย่างไร 
นายสุค า  วินัน   -  ขอให้ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงินสมาชิก
สภาเทศบาลฯ   งบประมาณเพ่ือการก าจัดขยะมูลฝอย  
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง -  ในญัตตินี้เห็นด้วยกับทางท่านนายกเทศมนตรีฯ ที่ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  
ประธานสภาเทศบาลฯ เป็นกรรมการในการแปรญัตติเต็มสภาฯ พิจารณาในเรื่องดังกล่าวและท าการนัดเทศบาล

ต าบลแม่สายมาให้ค าชี้แจงข้อเท็จจริงในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 
ครั้งที่ ๒ หากจะเลื่อน    การพิจารณาฯ ขอสมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรอง จ านวน ๒ 
ท่านครับ 

ที่ประชุม - คุณสมพงษ์ วงค์ธรรม และคุณสมศักดิ์ พรมมินทร์ รับรอง  
/  มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่นและ เลื่อนการพิจารณาให้
ความเห็นชอบในการก าหนดเงินงบประมาณเพ่ือการก าจัดขยะมูลฝอย ในการประชุม
สภาเทศบาลฯ ในครั้งต่อไป 
-  เห็นชอบ ๙ เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ – เสียง  
- งดออกเสียง ๑ เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑๐  ญัตติอื่น ๆ  

๑๐.๑ การด าเนินการโครงการถนนเวียงพางค าสวย หน้าบ้านสะอาด น่ามอง ประจ าปี    
        พ.ศ.๒๕๕๔ 

นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 
นายศิลาฤทธิ์  กวางทอง  -  ส าหรับโครงการด าเนินการโครงการถนนเวียงพางค าสวย หน้าบ้านสะอาด น่ามอง    
นายกเทศมนตรีฯ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔ ขอให้หัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ            

ต่อที่ประชุม 
นางดารินทร์  ตารินทร์ - ด้วยงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ส านักปลัดเทศบาล ได้จัดท าโครงการถนน     
หัวหน้าส านักปลัดฯ      เวียงพางค าสวย หน้าบ้านสะอาด น่ามอง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งเป็นโครงการ     

บูรณาการร่วมกับหมู่บ้านต่าง ๆ และผู้บริหารได้อนุมัติโครงการฯ ไปแล้ว จึงขอชี้แจง
รายละเอียดของโครงการว่าเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาขยะตามไหล่ถนนและทางเท้า    
ซึ่งเป็นโครงการน าร่อง โดยได้คัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการจ านวนสี่คน โดยมี
หลักเกณฑ์ให้หมู่บ้านได้คัดเลือกผู้ที่สมัครงานฯ ดังนี้ 

  ๑. คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก 
๑.๑.  คุณสมบัติที่บุคคลที่มีฐานะยากจนหรือมีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ.

ในปี พ.ศ.๒๕๕๓  
๑.๒. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ไม่จ ากัดอายุและเพศ 
๑.๓. มีร่างกายสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๔. ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการหมู่บ้านหรือได้รับ         

การรับรองจากมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
๑.๕. มีความกระตือรือร้นหรือมีความตั้งใจท างานและอุทิศเวลาให้แก่

หน่วยงานและองค์กร 
๑.๖. เป็นบุคคลที่มีภูมิล าเนาและมีชื่อตามทะเบียนราษฎร์อยู่ในหมู่ที่ 

๕ , ๖ , ๘ และหมู่ท่ี ๙ ต าบลเวียงพางค า เท่านั้น 
 
 
 

/  ๒.  ต าแหน่งและอัตราการจ้างงาน... 



-๑๕- 
 

     ๒. ต าแหน่งและอัตราการจ้างงาน  
พนักงานจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งคนงานท าความสะอาดถนน -     

ไหล่ทางและทางเท้า 
     ๓.  ระยะเวลาการจ้างและอัตราค่าจ้างต่อวัน  

๓.๑ ระยะเวลาการจ้างงาน ๙ เดือน ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ – กันยายน 
๒๕๕๔ ซึ่งปัจจุบันได้ปฏิบัติงานแล้ว 

๓.๒  อัตราค่าจ้างต่อวันจะได้รับไม่เกินอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของจังหวัด
เชียงราย (วันละ ๑๖๖ บาท) โดยปฏิบัติงานประจ า ๒ วันต่อสัปดาห์ (การก าหนดอัตรา
ค่าจ้างตามที่ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง ส านักเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงาน
กระทรวงแรงงานได้ก าหนดไว้) 

     ๔.  ขอบเขตและลักษณะงาน  
    ๔.๑ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการมีหน้าที่ปฏิบัติงานตาม

รายละเอียดดังต่อไปนี้ ท าความสะอาดเก็บกวาดขยะ ดิน หิน ทราย ท าการดายหญ้า แผ้ว
ถางวัชพืชบนไหลาทางโดยปฏิบัติงานประจ า ๒ วันต่อสัปดาห์ และท าความสะอาดทางเท้า
เก็บกวาดขยะ ดิน หิน ทราย ท าการดูแลรักษาความสะอาดขยะบริเวณทางเท้าโดย
ปฏิบัติงานประจ า ๒ วันต่อสัปดาห์ 

๔.๒  ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ของ   
วันจันทร์และวันศุกร์ของสัปดาห์ 

    ๔.๓  พ้ืนที่ด าเนินการแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะคือการปฏิบัติงานบนไหล่
ทางสองข้างถนนพหลโยธินตั้งแต่ทางแยกทางเข้าหมู่บ้านผาหมี -สี่แยกสัญญาณไฟจราจร
โรงแรมเบิร์ดไปทางอ าเภอเชียงแสน เป็นระยะทางด้านละ ๙๐๐ เมตร เป็นระยะทางรวม 
๑,๘๐๐ เมตร และการปฏิบัติงานบนทางเท้าด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของถนน
พหลโยธินตั้งแต่หน้าห้างสรรพสินค้าโลตัส - โครงการเจมสโตนเป็นระยะทางด้านละ 
๑,๑๐๐ เมตร เป็นระยะทางรวม ๒,๒๐๐ เมตร 

   ส่วนการติดตามและประเมินผล จะติดตามและประเมินผลจากความพึงพอใจของ
ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน แบ่งตามไตรมาส 

นายสุค า  วินัน   -  ขอเสนอเพ่ิมเติมว่าอยากให้มาท าความสะอาดบริเวณรอบหนองสาธารณะ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  หนองแหวนเดือนละครั้ง   
ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง -  ทางผู้บริหารได้ปรึกษากันแล้ว มิใช่เฉพาะสองข้างทางถนนพหลโยธิน พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
ปลัดเทศบาลฯ ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาลฯ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการน าร่อง เมื่อมีงบประมาณเพ่ิมเติม

จะได้ขยายวันและขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตต าบลต่อไป กรณีบ้านผาหมีที่
ประชุมประชาคมแจ้งว่าต้องการให้ทางเทศบาลฯ ไปเก็บขยะ และให้งานที่รับผิดชอบไป
วางแผนการจัดแผน23 

าน/โครงการ เสนอจุดพื้นที่วางถังขยะ , การท าโครงการรองรับ   ลดปริมาณขยะ และกรณีรถขยะเสียว่าจะมีวิธีการแก้ไข
อย่างไร ก็จะได้จัดท าแผนรองรับต่อไป  

ที่ประชุม -  รับทราบ 
/  ๑๐.๒  ญัตติการตรวจสอบงบการเงิน... 



-๑๖- 
 

๑๐.๒  ญัตติการตรวจสอบงบการเงินของเทศบาลต าบลเวียงพางค า ประจ าปี 
         งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ โดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค    
         ที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม ่

นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายศิลาฤทธิ์  กวางทอง -  ตามท่ีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าตรวจสอบ     
นายกเทศมนตรีฯ งบการเงินของเทศบาลต าบลเวียงพางค า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ 

ระหว่างวันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๓ –  ๒๘ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๓ ตามหนังสือ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ ที่ ตผ๐๐๓๖ชม/๓๙๔ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๕๓ ซึ่งการตรวจสอบฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว และทางส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีจดหมายบันทึก ระหว่าง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ        
กับ นายศิลาฤทธิ์  กวางทอง นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า ได้มีความเห็นหรือ
ค าถาม ในประเด็น ดังนี้ 

๑)  การจัดท ารายงานการเงิน 
๒) งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจ าทุก ๔ เดือน 
๓) งบทรัพย์สิน 
๔) การลงบัญชีรายรับ 
๕) รายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์ 
๖) เงินประกันสัญญา 
๗) การจ่ายเงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน 
๘) เงินอุดหนุนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
๙) ตรวจสอบรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
๑๐) รายงานการควบคุมภายใน 
๑๑)  การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
๑๒)  ค่าปรับ 
๑๓)  การจัดท าสัญญาปรับราคาได้ 
๑๔)  เงินอุดหนุนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๒ 
รายละเอียดตามตามเอกสารแนบประกอบระเบียบวาระการประชุม         

จ านวน ๑๘ หน้า ที่ได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว 
ที่ประชุม -  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/  ๑๐.๓  การรับเสด็จฯ... 
 



-๑๗- 
 

๑๐.๓  การรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายศิลาฤทธิ์  กวางทอง  -  ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชชะนี มีหมายก าหนดการเสด็จพระราช
นายกเทศมนตรีฯ   ด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่   ๑๔ – ๑๘  

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยมีหมายก าหนดก าหนดการเสด็จพระราชด าเนินทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจโรงเรียนวัดวิเชตร์มณี ในวันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. 
เสด็จพระราชด าเนินทรงติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์
เพ็ญสิริ และเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ ามันและพืชน้ ามันอ่ืน ๆ 
ในวันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จ ฯ 
โดยพร้อมเพรียงกัน การแต่งกาย ข้าราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สวมชุดสีกากีแขนยาวคอพับ 
สวมหมวก (ถ้ามี) ประชาชนทั่วไป สวมชุดสุภาพ 

ที่ประชุม -  รับทราบ 
 
 ขออนุญาตได้ชี้แจงให้ความคิดเห็นกรณีท่ีดินบริเวณหน่วยบริการประชาชนหลังเก่า  
ด.ต.ศรีทอน เวียงโอสถ - ตามท่ี พ.ต.อ.สุรพล โคจรสวัสดิ์ อดีตผู้ก ากับฯ ได้อ้างสิทธิว่าได้รับมรดกจากบิดาคือ

ที่ดินบริเวณหน่วยบริการประชาชนหลังเก่า และให้ย้ายปลูกสร้างนี้ ภายใน ๖๐ วันนั้น 
จากการตรวจสอบพบว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุ ซึ่งได้งบประมาณก่อสร้าง
อาคารจากสภาต าบล(เดิม) และสถานีต ารวจแม่สาย ซึ่งก่อสร้างเกินสิบปี ซึ่งบิดาของ 
พ.ต.อ.สุรพล โคจรสวัสดิ์ ได้ยกท่ีดินให้กับสถานีต ารวจอ าเภอแม่สาย แต่ต่อมา        
พ.ต.อ.สุรพล โคจรสวัสดิ์ ได้ขอคืนที่ดินบริเวณนี้หลายครั้ง ซึ่งได้ออกโฉนดที่ดินซ้ าซ้อน
กับท่ีดินของรัฐ ฉะนั้นจึงไม่ต้องท าตามค าขอของ พ.ต.อ.สุรพล โคจรสวัสดิ์ ซึ่งถือว่า   
เป็นผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ จึงอยากให้สภาเทศบาลได้พิจารณาที่ดินดังกล่าวไว้ใช้ใน       
การสาธารณของต าบลเราต่อไป 

นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  -  มีสมาชิกท่านใดต้อ งการซักถามเรื่องอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้   
ประธานสภาเทศบาลฯ           เข้าร่วมประชุมและขอปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๔  
 

 
ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 

         (ลงชื่อ)  นางวรญา พรไชยเดช 

(นางวรญา พรไชยเดช) 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

 
 
 
 

/  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม... 



-๑๘- 

 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง  
เมื่อวันท่ี       เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๔ 

 
         (ลงชื่อ)  นายยศเชย ไชยเดช 

(นายยศเชย ไชยเดช) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 
       (ลงชื่อ)  นายสมศักด์ิ พรมมินทร์ 

(นายสมศักด์ิ พรมมินทร์) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 

                  (ลงชื่อ)  นายอัจฉยะ ธ ารงทัทัศนีย์ 
(นายอัจฉยะ ธ ารงทัศนีย์) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า สมัยที่ ๔  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๓ เมื่อวันท่ี                     
๓๐ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ ในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔               
เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔  จึงได้ลงชื่อรับรองไว้ เพื่อปิดประกาศรายงานการประชุมให้
ประชาชนท่ัวไปทราบ 

 
     (ลงชื่อ)  นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  ผู้รับรองรายงานการประชุม  

(นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

 
 
 


